

## บรรณาธิการวิชาการ

หนังสือที่ระลึกวันสมเด็จพระรัตนราชสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ “พระราชอัจฉริยภาพ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” สำเร็จจุลวงด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้นิพนธ์ทุกท่าน ทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้กรุณาอนุญาตให้นำบทความลงตีพิมพ์ การจัดทำหนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นตลอดปีอันเป็นมหามงคลนี้

บทความในเล่มประกอบด้วยข้อมูลทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ล้วนมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับพระราชอัจฉริยภาพและพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งแม้ผู้จัดทำจะไม่อาจครอบคลุมรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องด้วยความหลากหลายและลุ่มลึกแห่งพระราชอัจฉริยภาพนั้นมีนานัปการ แต่ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการประมวลหลักการและประเด็นสำคัญ ตั้งแต่เหตุที่มาแห่งพระราชอัจฉริยภาพ พระราชอัจฉริยภาพในหลากหลายสาขา ตลอดทั้งหลักการทรงงานอันนำไปสู่โครงการพระราชดำริที่โดดเด่นจำนวนนับไม่ถ้วน ซึ่งท่านผู้อ่านและประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถน้อมนำแนวคิดเหล่านี้ยึดไว้เป็นแบบอย่างและถือปฏิบัติได้อย่างดียิ่ง ทั้งในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่การงาน

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์ทุกท่าน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและอนุญาตการตีพิมพ์เนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือนี้ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอขอบคุณงานธุรการสำนักงานคนบตี คณะเภสัชศาสตร์ ในการจัดพิมพ์ต้นฉบับและการประสานงานทุกด้าน อย่างไรก็ตาม หากเนื้อหาข้อความที่ปรากฏในหนังสือนี้มีข้อผิดพลาดอันเกิดขึ้นโดยไม่เจตนาประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สำหรับผู้ทำงานแล้ว การได้รับโอกาสและมีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือ “พระราชอัจฉริยภาพ” ฉบับนี้ก่อให้เกิดทั้งความปลื้มปิติในหัวใจ ความสำนึกอย่างสูงในความเป็นไทย และความภาคภูมิใจยิ่งที่ได้เกิดเป็นคนไทยและเป็นข้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(รองศาสตราจารย์ ดร. เกษักรหญิงอรลักษณ์หา แพร่ตกุล)

บรรณาธิการวิชาการ

ornlaks@swu.ac.th